

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

# มติชน

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2561 ปีที่ 41 ฉบับที่ 14554 ราคา 10 บาท

## ‘บึงกาฬ’เตรียมพร้อมจัดงานยาวพารา เผย13โซนมอบความรู้-บันเทิงครบ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ผู้สื่อข่าว จ.บึงกาฬ รายงานความพร้อมในการจัดงานวันยาวพารา และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ รวมระยะเวลา 7 วัน ซึ่งการจัดงาน มุ่งเน้นสู่ความเป็นสากล การแสดงนวัตกรรม ของการผลิตยาง การเพิ่มมูลค่า การเพิ่มช่องทางการค้าขาย รวมไปถึงการบำรุงรักษา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และที่สำคัญที่สุดแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของการสร้างยางพาราให้เป็นจุดแข็งของจังหวัด

นายพิสุทธิ์ บุญยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่ งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชารุ่งเรือง เมืองศูนย์กลางยางพารา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า เปิดประตูการค้าอินโดจีน” นับเป็นงานยาวพาราเอิกซ์โปครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย แบ่งออกเป็น 13 โซน ดังนี้ โซน 1.บึงกาฬเทิดพระเกียรติ เป็นการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซน 2.นิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โซน 3.นิทรรศการ “ทันโลก นวัตกรรมยางพารา 4.0” โซน 4.นิทรรศการ “ยางสร้างสุข” และภาพคอลลาจ “บึงกาฬ” โดยนักกร มูลมานัส นวัตกรรมใหม่การแปรรูปยางพาราอย่างโมเสก (mosaic rubber) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นวัตกรรม “ถนนเรืองแสง” จากยางพารา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นวัตกรรมมิดกรีดยางตรานกเงือก นิทรรศการยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นิทรรศการ “เกษตรมหัศจรรย์” และสวนนงนุชพัทธยา นิทรรศการ “เกษตรมหัศจรรย์” ศาสตร์พระราชา และเกษตร

อินทรีย์ พืชทรงคุณค่า “สวนนงนุช พัทธยา” นิทรรศการ “สู่ฟ้าสวยสวรรค์” และเวทีเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน นิทรรศการ “สู่ฟ้าสวยสวรรค์” 19 ความมหัศจรรย์ของพระเมรุมาศองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุครัตนโกสินทร์

“โซน 5.เสวนาเวทีปราชญ์ชาวบ้าน โซน 6.บึงกาฬเมืองก้าวหน้า วิสัยทัศน์และการพัฒนา ยุทธศาสตร์จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โซน 7.สินค้าประชารัฐและสินค้านานาชาติ โซน 8.กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมลุ้นสลากกาชาดชิงรางวัลใหญ่กว่า 2.3 ล้านบาท โซน 9.ลานเด็กเล่น @บึงกาฬ กิจกรรมระบายสี, พับกระดาษ และวาดการ์ตูน สำหรับเด็กและเยาวชน โซน 10.อบรมอาชีพ ฝึกอบรมอาหารเพื่อชาวบึงกาฬ จำนวน 12 หลักสูตร โซน 11.ดนตรีกรรมและนวัตกรรมการนาชาติ จัดแสดงรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ของค่ายต่างๆ โซน 12.หน่วยงานจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานกิจกรรมแข่งขัน การแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันลับมิดกรีดยาง การประกวดกองเชียร์ ยางพารา การแข่งขันกรีดยางด้วยนวัตกรรม มิดกรีดยางนกเงือก และโซน 13.เวทีคอนเสิร์ต และประกวดไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018 การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง” นายพิสุทธิ์กล่าว

นายพิสุทธิ์กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมงานนั้นถือว่าตอนนี้ โครงสร้างแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 75% เหลือเพียงการตกแต่งประดับชิ้นส่วนภายในอีกไม่ถึง 30% ก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์ ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวชมงานวันยาวพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องมางานวันยาวให้ได้ เพราะนอกจากจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราแล้ว ยังจะได้ประสบการณ์และความรู้กลับบ้านไปด้วยไม่เสียเวลาเปล่าแน่นอน